



# Thông tin cơ bản

## Thực thi Công ước Nhân quyền quốc tế tại Việt Nam

### Bối cảnh

Thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền là chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam. Như cuốn *Những thành tựu trong bảo vệ và thúc đẩy quyền con người của Việt Nam*<sup>1</sup> đã nêu, Chính phủ cố gắng đảm bảo thực hiện các quyền con người, trong đó có phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa nói chung, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp lý hiện đại và các cơ chế thực hiện một cách hiệu quả. Cho đến nay, Việt Nam đã gia nhập các công ước nhân quyền quan trọng của LHQ. Các quyền cơ bản của con người được quy định trong các công ước trên đã được Hiến pháp 1992 của Việt Nam (sửa đổi năm 2001) công nhận, và không ngừng được nội luật hóa.

Bộ Ngoại giao được giao trọng trách trong việc thực hiện các công ước nhân quyền quốc tế. Vì vậy, Bộ Ngoại giao đã tích cực tham gia xây dựng các chính sách và luật pháp liên quan đến quyền con người, đại diện cho Chính phủ tại các cuộc đối thoại song phương và đa phương về nhân quyền, và chủ trì soạn thảo một số báo cáo quốc gia gửi các cơ quan giám sát công ước.

Các bộ, cơ quan khác của chính phủ và địa phương cũng tích cực tham gia “xây dựng hoàn chỉnh hệ thống pháp lý và tổ chức thực thi luật pháp một cách hiệu quả, phổ biến rộng rãi các công ước nhân quyền quốc tế mà Việt Nam đã tham gia, đồng thời xây dựng và thực hiện các chương trình hợp tác quốc tế để thực thi hiệu quả các công ước này” trong lĩnh vực phụ trách.

Thông tin nhanh:

**Vốn dự án: US \$ 1.238.000**

**Thời gian bắt đầu: Tháng 4/2008**

**Thời gian thực hiện: 2008 – 2011**

Dự án hợp tác giữa UNDP và Bộ Ngoại giao sẽ hỗ trợ trong việc thực hiện hiệu quả các công ước nhân quyền nói trên.

### Mục tiêu của dự án:

**Nâng cao nhận thức** cho các cán bộ ở trung ương và địa phương về hệ thống nhân quyền quốc tế, nội dung các công ước nhân quyền quốc tế, cam kết và nghĩa vụ của Việt trong trong lĩnh vực này.

**Tăng cường năng lực** của các cán bộ phục vụ quá trình phê chuẩn các công ước nhân quyền quốc tế còn lại, hài hòa hóa khuôn khổ pháp lý quốc gia với các công ước nhân quyền đã được phê chuẩn, và cho ra các báo cáo công ước có chất lượng.

**Xây dựng quan hệ đối tác** nhằm thúc đẩy hợp tác với các quốc gia và các tổ chức quốc tế trong việc thực hiện các công ước nhân quyền quốc tế nói trên.

### About UNDP

Chương trình Phát triển LHQ là mạng lưới phát triển toàn cầu của LHQ, với nhiệm vụ tuyên truyền cho sự đổi mới và là cầu nối giữa các nước với tri thức, kinh nghiệm và nguồn lực để giúp người dân xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Hiện có mặt tại hơn 166 quốc gia, làm việc với các chính phủ nhằm chia sẻ giải pháp cho các thách thức trong lĩnh vực phát triển.

### About MOFA

Bộ Ngoại giao Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ Việt Nam thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đối ngoại, gồm: công tác ngoại giao, biên giới lãnh thổ quốc gia, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, ký kết và thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, quản lý các Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, hoạt động của các Cơ quan đại diện nước ngoài ...

### Để biết thêm thông tin, xin liên hệ:

Chị. Constance Hybsier, ĐT: (84 4) 942 1495 ext. 168 Email: [constance.hybsier@undp.org](mailto:constance.hybsier@undp.org)  
or Chị. Nguyễn Cẩm Linh, ĐT: (84 4) 799 3308 Email: [linhnc@mofa.gov.vn](mailto:linhnc@mofa.gov.vn)